

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thanh niên thấp sáng đường quê

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng có thêm nhiều công trình thanh niên "Thấp sáng đường quê". Đây cũng là những công trình mang tâm huyết, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn đối với địa phương.

Niềm vui của người dân

Đoạn đường từ cầu Trung đoàn đến tiếp giáp khu dân cư thôn Ngọc Chí, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) khi trời chập choạng tối, ánh điện sáng bừng lên trong niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Hai bên đường, Đoàn Thanh niên xã đã trồng thêm cây, cỏ được phát quang. Kinh phí thực hiện công trình do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Quỳnh Phụ và các đơn vị phối hợp hỗ trợ thực hiện vào tháng 3/2023. Ông Phạm Văn Tuấn, thôn Ngọc Chí cho biết: Đoạn đường này dài 300m, không có nhà dân hai bên. Ngay khi có thông báo có sự hỗ trợ kinh phí để thực hiện công trình "Thấp sáng đường quê" và địa phương đóng góp một phần để xây dựng, tôi cũng như mọi người dân địa phương ai cũng đồng tình. Từ khi có đèn đường, ai cũng thấy an tâm hơn khi đi ra ngoài vào ban đêm. Đồng chí Bùi Quang Triều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Công trình thanh niên "Thấp sáng đường quê" góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống an vui cho người dân.

Tỉnh đoàn đã phát động đợt cao điểm tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng công trình thanh niên thấp sáng đường quê. Trong tháng 3/2023, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã khánh thành 2 công trình thanh niên thấp sáng đường quê; Tỉnh đoàn trao biển hỗ trợ thực hiện 8 công trình cho các huyện, thành đoàn. Phong trào này sẽ tiếp tục được nhân rộng, qua đó khẳng định vai trò của đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh THIẾU MINH QUỲNH Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình

Lan tỏa những công trình

Thanh niên thấp sáng đường quê đã và đang trở thành phong trào thi đua lan tỏa trong tổ chức đoàn thanh niên các địa phương. Gần 10 năm qua, bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa ánh sáng về với các tuyến đường nông thôn. Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp bộ đoàn khảo sát, rà soát những thôn, tổ dân phố còn khó khăn trong việc xây dựng, lắp đặt những tuyến đường điện thấp sáng. Sau đó tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, lắp đặt. Công trình hoàn thành không chỉ bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả mà còn đạt chất lượng và mỹ thuật, được chính quyền địa phương quản lý, thực hiện việc bảo trì, sửa chữa theo định kỳ để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên cấp xã đảm nhận công tác giữ gìn vệ sinh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường theo các tiêu chí: sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Từ cuối năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện có 2 công trình thanh niên thấp sáng đường quê tiêu biểu tại xã Quỳnh Ngọc và xã Quỳnh Bảo với tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ, phối hợp từ đoàn cấp trên và đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn trong huyện cũng huy động nguồn lực từ nội lực của đoàn, của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trẻ. Trong tháng 4/2023, Huyện đoàn, Các lực bộ doanh nghiệp trẻ huyện Quỳnh Phụ và các nhà tài trợ trao biển tặng công trình thanh niên thấp sáng đường quê cho 4 đơn vị, mỗi công trình từ 10 - 15 triệu đồng, còn lại các địa phương sẽ đầu tư thêm. Những công trình này là tổng hợp sự đóng góp vật chất, công sức, lòng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Cũng được đưa vào sử dụng từ tháng 3, công trình "Thanh niên thấp sáng đường quê" tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương) có chiều dài gần 1.000m nối 2 thôn Đông Hòa và Trung Hòa của xã Vũ Ninh. Công trình được trang bị 20 cột điện, 20 bóng điện và dây điện với tổng trị giá 98 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ 60 triệu đồng, số còn lại do Huyện đoàn và địa phương huy động. Ông Lại Văn Tuyền, Trưởng thôn Trung Hòa cho

biết: Con đường này một phần đi qua cánh đồng, một phần qua khu dân cư, chỉ có ánh sáng mờ từ nhà dân phát ra. Trước đây, khi chưa làm đường điện chiếu sáng, có việc gì phải đi ra ngoài Vũ Ninh. Công trình được trang bị 20 cột điện, 20 bóng điện và dây điện với tổng trị giá 98 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ 60 triệu đồng, số còn lại do Huyện đoàn và địa phương huy động. Ông Lại Văn Tuyền, Trưởng thôn Trung Hòa cho



Đoạn đường thực hiện công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Duyên Hải (Hưng Hà).

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4

Hành trình lan tỏa tri thức



Học sinh Trường Tiểu học Đông Hoàng (Tiền Hải) trong giờ đọc sách.

Bắt đầu lăn bánh vào cuối năm 2019 từ một dự án ý nghĩa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, xe ô tô thư viện đa phương tiện của Thư viện tỉnh Thái Bình đã ghé thăm gần 150 điểm trường tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hành trình vẫn đang được tiếp nối bởi những cán bộ thư viện giàu nhiệt huyết và niềm đam mê được khám phá chân trời tri thức của rất nhiều học sinh từ thành thị tới nông thôn. Với phương châm không để sách nằm yên một chỗ, từ khi xe ô tô thư viện đa phương tiện về với Thư viện tỉnh, những hành trình lan tỏa tri thức được tổ chức ngày càng đều đặn hơn. Trước mỗi chuyến đi luôn là việc chọn lọc các đầu sách, báo sao cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi của bạn đọc ở từng điểm đến. Với học sinh cấp tiểu học, đa phần sách trên xe rực rỡ sắc màu, nhiều tranh ảnh, chữ in to, có nội dung về các vị anh hùng dân tộc, truyện cổ tích, sách thiếu nhi giáo dục kỹ năng sống, sách khoa học về thế giới động vật... Ngoài ra, các cán bộ thư viện cũng chuẩn bị hàng nghìn bức vẽ để các em học sinh có thể thỏa sức sáng tạo tô màu, như món quà nhỏ sau hành trình trải nghiệm thú vị. Với học sinh lứa tuổi lớn hơn, cán bộ thư viện ưu tiên chuẩn bị những cuốn sách tham khảo với nội dung chuyên sâu về từng môn học, những tác phẩm văn học nổi tiếng... Với sự chuẩn bị chu đáo nên mỗi hành trình đến với các em học sinh luôn là những bất ngờ thú vị, phù hợp với sở thích và việc học ở lứa tuổi của các em. Là một trong những trường trên địa bàn huyện Tiền Hải đón chuyến xe ô tô thư viện đa

phương tiện về với điểm trường của mình trong tháng 4/2023, Trường Tiểu học Đông Hoàng đã nỗ lực cùng Thư viện tỉnh tổ chức ngày hội đọc sách sôi nổi, ý nghĩa cho các em học sinh. Đúng như tên gọi, mỗi chuyến xe đến với trường học luôn mang theo những cuốn sách hay, giá trị, bổ ích và được các em háo hức đón đợi. Chăm chú đọc cuốn sách yêu thích lựa chọn được trên xe ô tô thư viện, em Phan Kiều Trinh, học sinh khối 5 chia sẻ: Con đọc câu chuyện lịch sử về anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh - đây là vụ đã dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt độc lập, tự chủ. Con luôn yêu thích việc đọc truyện dân gian, truyện thiếu nhi, truyện tranh và giúp con mở rộng kiến thức của mình. Còn em Vũ Huyền Hòa, cũng ở khối 5 cho biết: Ở nhà con rất ít sách, giờ ra chơi con thường đến thư viện xanh của trường để đọc sách. Con rất vui khi xe ô tô thư viện đa phương tiện về với trường, cho chúng con những quyển sách bổ ích. Sách đã cho con hiểu biết về những sự vật, hiện tượng xung quanh mình. Phối hợp cùng các cán bộ Thư viện tỉnh tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh, cô giáo Phạm Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hoàng chia sẻ: Đối với các môn học như Tiếng Việt, nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh có nhiều thời gian để đọc và kể chuyện. Mong muốn của nhà trường là thường xuyên rèn cho các em kỹ năng đọc, học sinh có nhiều nguồn tư liệu phong phú để hỗ trợ quá trình học tập. Trên hành trình mỗi chuyến xe ô tô thư viện đa phương tiện, các em học sinh cũng được trải nghiệm việc đọc sách từ các

trang thiết bị hiện đại có trên xe. Đồng thời, được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin, truy cập vào những nguồn tin chính thống. Đây là hoạt động bổ ích, thiết thực khi hiện nay trẻ nhỏ sớm tiếp cận với những thiết bị kết nối internet. Sau giờ đọc sách tập trung, các em được tham gia hoạt động bổ trợ kiến thức như: nghe kể chuyện theo sách; chia sẻ cảm nhận về nội dung cuốn sách vừa đọc; trả lời các câu hỏi đố vui; tô màu cho tranh; tham gia đồng diễn hát chèo... Trên mỗi hành trình, ngoài các hoạt động hỗ trợ việc đọc sách của học sinh các điểm trường, Thư viện tỉnh còn chuẩn bị khoảng 200 đầu sách để dành tặng thư viện xanh trong trường học. Ngoài ra, đối với mỗi phần chơi, các em học sinh trả lời câu hỏi nhanh, chính xác luôn được nhận phần thưởng là những cuốn sách từ Thư viện tỉnh. Hàng nghìn theo ngày hội đọc sách của con, chị Lưu Thị Sim, phụ huynh học sinh cho biết: Phụ trường con nhận được rất có ý nghĩa để con nỗ lực hơn trong việc đọc sách. Mong rằng nhà trường và Thư viện tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa để từ việc đọc sách thường xuyên các con có thêm nhiều tư duy, sáng tạo, hình thành nền tảng tốt cho quá trình phát triển. Trong tháng 3 và 4/2023, hơn 50 chuyến xe ô tô thư viện đa phương tiện đã về với các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh. Điều quan trọng là kết thúc mỗi hành trình ấy, niềm vui, sự hào hứng vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt những cô cậu học trò. Các em mong muốn việc trải nghiệm hành trình tiếp theo của chuyến xe tri thức sẽ sớm bắt đầu.

THANH HẰNG

Giao lưu văn hóa đọc

* Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức buổi giao lưu văn hóa đọc chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Tại chương trình, 320 học sinh đại diện cho Trường THCS Lê Quý Đôn đã được giao lưu cùng diễn giả về chủ đề "Giữ lửa tình yêu với sách - giá trị của lòng yêu thương". Qua các câu chuyện dẫn dắt giản dị dễ hiểu, diễn giả đã chia sẻ ý nghĩa, lợi ích của việc nghiên cứu, đọc sách đối với cuộc sống thực tế, vai trò của sách đối với việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết, bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn con người. Diễn giả cũng định hướng, hướng dẫn cho trẻ cách lựa chọn những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục cao; hướng dẫn cách đọc, thưởng thức, tìm hiểu nội dung, giá trị nghệ thuật các tác phẩm trong sách; kỹ năng ghi nhớ kiến thức khi đọc sách...

Thông qua buổi giao lưu nhằm động viên, khích lệ, nâng cao văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, góp phần tôn vinh những giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương đã trao tặng 100 đầu sách cho Trường THCS Lê Quý Đôn.

THANH HUỲNH (Đài TTTT Kiến Xương)

* Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà phối hợp với Trường Tiểu học Thống Nhất và Trường THCS Thống Nhất tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa đọc, trưng bày sách năm 2023.

Với chủ đề "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo", "Sách cho tôi cho bạn" tại ngày hội, trên 1.000 giáo viên, học sinh 2 trường được trao đổi với diễn giả về giá trị, ý nghĩa của tình yêu với văn hóa đọc; hướng dẫn học sinh cách lựa chọn những cuốn sách hay, phù hợp lứa tuổi; kỹ năng ghi nhớ kiến thức khi đọc sách... qua đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho các em học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và xã Thống Nhất đã dành tặng trên 200 đầu sách cho học sinh Trường Tiểu học Thống Nhất và Trường THCS Thống Nhất.

BẢO AN

GIẢI BÓNG BÀN CÁC CẦU LẠC BỘ TRANH CÚP BÁO THÁI BÌNH NĂM 2023

Giải đấu chất lượng, hứa hẹn nhiều bất ngờ

Diễn ra từ ngày 21 - 23/4/2023 tại nhà thi đấu đa năng, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), giải bóng bàn các CLB tranh cúp Báo Thái Bình quy tụ hơn 200 vận động viên (VDV) trong đó nhiều VĐV chuyên nghiệp đỉnh cao của toàn quốc về tham dự. Đây là giải đấu được giới chuyên môn đánh giá cao, người hâm mộ bộ môn bóng bàn trong và ngoài tỉnh rất mong chờ.

Trực tiếp có mặt tại Thái Bình nhiều ngày trước khi giải bóng bàn các CLB tranh cúp Báo Thái Bình diễn ra để làm công tác chuẩn bị cho giải đấu từ tập huấn trọng tài, chia bảng đấu và sẵn sàng cơ sở vật chất, ông Tô Đức Hòa, Trưởng ban Phát triển phong trào, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam thông tin: Giải năm nay của tỉnh Thái Bình quy mô rất lớn, gần như toàn bộ cây vợt mạnh, có tên tuổi trong làng bóng bàn Việt Nam đều quy tụ về đây, trừ 10 VĐV nam, nữ trong đội tuyển quốc gia đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Về chất lượng chuyên môn, đây là giải đấu được đánh giá rất cao, nhiều đơn vị trong các nước về tranh tài. Đó là điều đáng mừng không chỉ cho phong trào bóng bàn của tỉnh Thái Bình mà còn với phong trào chung của cả nước.



Phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển nhờ hoạt động tập luyện, thi đấu thường xuyên của các cầu lạc bộ.

Giải đấu có 7 nội dung, trong đó có 3 nội dung đồng đội. Đối với nội dung hạng A quy tụ các VĐV chuyên nghiệp đỉnh cao, có 22 đội, 60 VĐV tham gia. Ở nội dung hạng B quy tụ các VĐV bán chuyên nghiệp, có 37 đội, hơn 100 VĐV đăng ký tranh tài. Đối với các hạng D, E, có 24 đội, hơn 60 VĐV góp mặt. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên 16 bàn sẽ tạo nên không khí sôi nổi tại nhà thi đấu đa năng trong những ngày cuối tuần.

Là một trong những đội bóng có nhiều thành viên đăng ký tham gia giải bóng bàn các CLB tranh cúp Báo Thái Bình, CLB

bóng bàn Hữu Nghị (huyện Thái Thụy) hiện là một trong những CLB có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại trên địa bàn tỉnh với 3 bàn bóng, có máy móc hiện đại hỗ trợ việc tập luyện... Nay đã ở tuổi 70, ông Nguyễn Mạnh Thắng, chủ nhiệm CLB đã đầu tư kinh phí, huy động nguồn xã hội hóa để duy trì và phát triển phong trào ngày càng lớn mạnh. Tập luyện bóng bàn cách đây 50 năm nhưng do bản công tác, việc tập luyện của ông Thắng bị gián đoạn. Cách đây hơn 10 năm, ông quyết tâm quay trở lại với niềm

đam mê bóng bàn của mình. Ông cùng các thành viên CLB nỗ lực đóng góp công sức, kinh phí cho việc tổ chức và tham gia các giải bóng bàn phong trào trong và ngoài tỉnh. Ông Thắng cho biết: Đây là môn thể thao quần chúng, quy tụ đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi, ngành nghề. Trong CLB có những người cao tuổi, trung tuổi nhưng cũng có những cháu ở lứa tuổi học sinh. Mong sao ngày càng có nhiều giải đấu quy mô, chất lượng, là nơi gắn kết phong trào quần chúng, cổ vũ tinh thần các thành viên hằng say tập luyện thể dục thể thao, đồng thời là cơ

TU ANH